

THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh
tại phiên họp UBND tỉnh tháng 2,3 năm 2013

Ngày 18 và 19/3/2013, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2, 3/2013. Dự phiên họp có 8/9 đồng chí Thành viên UBND tỉnh; Các đại biểu mời: Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Cục Thống kê, Kho Bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh và Lãnh đạo UBND huyện Mường Tè. Sau khi nghe lãnh đạo các sở, ngành báo cáo các nội dung trình phiên họp UBND tỉnh tháng 2,3/2013 và ý kiến tham gia của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

I. Các nội dung trình phiên họp

1. Về Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ công tác quý II năm 2013

UBND tỉnh cơ bản nhất trí với một số nội dung báo cáo, tuy nhiên, nội dung báo cáo chưa nêu bật được nội dung cần thiết; chưa đánh giá được tình hình thực hiện nhiệm vụ và so sánh việc thực hiện chỉ tiêu, mục tiêu chủ yếu so với cùng kỳ năm trước và so với kế hoạch, một số số liệu đánh giá chưa được cập nhập, độ chính xác chưa cao.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến tham gia của các đại biểu tại Hội nghị, tập trung xây dựng lại Báo cáo theo hướng ngắn gọn, đảm bảo nội dung và đánh giá nổi bật được những nhiệm vụ chủ yếu trong quý, trong đó cần đánh giá khái quát công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và đánh giá sâu, làm nổi bật kết quả thực hiện một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong quý I năm 2013 và xác định những nhiệm vụ trọng tâm của quý II cần tập trung thực hiện; bổ sung biểu so sánh kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu so với cùng kỳ năm trước và so với kế hoạch năm 2013, hoàn chỉnh báo cáo, trình đồng chí Nguyễn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Lê Xuân Phùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/3/2013 để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Về Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế tỉnh Lai Châu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung đề án Quy hoạch do Sở Y tế trình. Tuy nhiên, cơ quan chủ trì soạn thảo cần nghiên cứu lại bố cục của quy hoạch cho phù hợp với bố cục chung của cả nước, khu vực và phải bám sát vào các quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan; nghiên cứu, sắp xếp lại hệ thống quan điểm cho phù hợp, cập nhật một số thông tin, số liệu cho chính xác, cần tính toán kỹ các mục tiêu, chỉ tiêu của quy hoạch để đảm bảo tính khả thi...

Giao đồng chí Lê Xuân Phùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế và các cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, hoàn chỉnh Đề án trình UBND tỉnh **trước ngày 25/3/2013** để trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

3. Về Quy hoạch tổng thể công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tỉnh Lai Châu đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Yêu cầu Công an tỉnh nghiên cứu, tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo đúng hướng dẫn của Bộ Công an, trong đó cần làm rõ nguồn kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh để hoàn chỉnh Kế hoạch, trình Thường trực UBND tỉnh xem xét, quyết định.

4. Về Đề án phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh huyện Mường Tè đến năm 2020

Việc xây dựng Đề án đã bám sát đề cương được phê duyệt, UBND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung đề án.

Giao đồng chí Nguyễn Chương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, xây dựng đề án trong phạm vi huyện Mường Tè sau khi chia tách, trong đó, đánh giá thực trạng phải gắn với mục tiêu, kiến nghị, phải nêu bật được sự cần thiết xây dựng Đề án; về mục tiêu của Đề án, yêu cầu bám sát mục tiêu chung của tỉnh và đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tình hình của huyện; nội dung kiến nghị phải đảm bảo tính khả thi và tính thuyết phục cao. Hoàn thiện Đề án **trước ngày 15/4/2013**.

Riêng về nguồn vốn thực hiện Đề án, giao Đ/c Nguyễn Chương - PCT UBND tỉnh nghiên cứu, lựa chọn những nội dung chủ yếu cần ưu tiên nguồn vốn thực hiện.

5. Về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mường Tè huyện Mường Tè

UBND tỉnh cơ bản tôn trọng phương án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mường Tè do UBND huyện Mường Tè đề xuất. Tuy nhiên, để có thêm cơ sở và lựa chọn được phương án tối ưu, giao đồng chí Nguyễn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, hoàn chỉnh Đề án theo phương án đã trình và lập bổ sung 01 phương án theo ý kiến tham gia của các đại biểu tại cuộc họp (Giữ nguyên Trung tâm Hành chính - Chính trị huyện, bỏ kè, cầu sang Trung tâm Hành chính mới...) để trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

6. Về Báo cáo bổ sung kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2012; Báo cáo giữa nhiệm kỳ (2,5 năm) thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015

Yêu cầu các sở, ban, ngành rà soát, tham gia ý kiến trực tiếp vào văn bản dự thảo hoặc cho ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, hoàn chỉnh trước ngày 28/3/2013.

II. Một số nội dung cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện trong quý II năm 2013

Để phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tiếp tục bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh đã đề ra, nghiêm túc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân để đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong quý II/2013. Trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tiếp tục triển khai các biện pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, chăm sóc tốt diện tích lúa đã gieo trồng; chủ động đảm bảo nước tưới tiêu cho sản xuất; tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; chỉ đạo tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; chủ động, kịp thời ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ, nhất là dịp cuối tháng 3/2013. Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo đảm bảo kế hoạch trồng chè, cao su, trồng rừng năm 2013.

2. Đẩy mạnh các biện pháp nhằm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong quản lý ngân sách Nhà nước; triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước; đồng thời phải theo dõi sát tình hình, có biện pháp cụ thể, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực

hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản, việc quản lý, sử dụng, khai thác, phát huy hiệu quả các công trình, dự án sau đầu tư. Chú trọng chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Tăng cường công tác quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm nguồn cung ứng, lưu thông hàng hoá, nhất là lương thực, thực phẩm thiết yếu. Chuẩn bị hàng hoá dự trữ trong mùa mưa, nhất là các khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa như huyện Sin Hồ, Mường Tè, Nậm Nhùn; tăng cường kiểm tra, thanh tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

4. Chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2013 và tổng kết năm học 2012-2013. Chủ động, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh ở người; quản lý, giám sát chặt chẽ giá thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Chú trọng lồng ghép và triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án liên quan đến công tác xoá đói giảm nghèo; quan tâm thực hiện kịp thời các chính sách an sinh xã hội, nhất là chế độ đối với người có công, gia đình chính sách, các hộ nghèo.

5. Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông trong quý II/2013; tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy.

6. Tăng cường triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2013 theo kế hoạch đã ban hành. Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” do Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt. Tiếp tục rà soát tổ chức, bộ máy, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quản lý và sử dụng biên chế của các đơn vị, địa phương. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động rà soát, đánh giá theo Đề cương hướng dẫn và thực hiện điều chỉnh, bố trí, sắp xếp lại vị trí công việc và tổ chức bộ máy cho hợp lý.

7. Tập trung chỉ đạo xử lý kịp thời các vướng mắc, đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, nơi ăn nghỉ, làm việc tạm thời để cán bộ, công chức và bộ máy các cơ quan của huyện Nậm Nhùn hoạt động. Các sở, ngành, địa phương có liên quan; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh quan tâm sắp xếp, tạo mọi điều kiện để cán bộ, công chức được điều động đến công tác tại huyện Nậm Nhùn được thuận lợi.

8. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền; triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung thi đua do UBND tỉnh phát động năm 2013; tổ chức phát động và triển khai sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đảm bảo phù hợp với

điều kiện thực tế của ngành, lĩnh vực, địa phương, nhằm huy động cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia.

9. Về việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, UBND nhắc nhở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nghiêm túc trong việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định (các Sở: Ngoại vụ, Tư pháp, Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Y tế, Giao thông Vận tải; Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Ban Quản lý dự án bồi thường di dân tái định cư tỉnh, các huyện: Sin Hồ, Tân Uyên, Phong Thổ, Than Uyên, Mường Tè và thị xã Lai Châu).

Trong thời gian tới, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã nghiêm túc chấn chỉnh việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo, kết luận của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho UBND tỉnh.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, tổng hợp việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất gửi Văn phòng UBND tỉnh, Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh để làm căn cứ bình xét thi đua. Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, tổng hợp việc thực hiện ý kiến chỉ đạo, kết luận của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý các đơn vị, địa phương không nghiêm túc thực hiện.

Trên đây là nội dung kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 2,3/2013. Thừa lệnh Chủ tịch, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh;
- VPUB: Lãnh đạo, chuyên viên;
- Ban Thi đua, Khen Thưởng (theo dõi, tổng hợp);
- Các Huyện, Thị ủy (phối hợp chỉ đạo);
- UBND các huyện, thị xã;
- Trung tâm Tin học – Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Đặng Trần Thắng